



แผนการดำเนินงาน (เพิ่มเติม)

ฉบับที่ ๑

ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง

ตำบลบ้านม่วง อำเภอบ้านโป่ง

จังหวัดราชบุรี



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง
เรื่อง ประกาศใช้แผนดำเนินงาน (เพิ่มเติม) ฉบับที่ ๑
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๖ (๒) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศใช้แผนการดำเนินงาน เพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ประกาศ และต้องปิดประกาศอย่างน้อยสามสิบวัน นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง ได้จัดทำแผนการดำเนินงานเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง จึงประกาศ ใช้แผนดำเนินงาน (เพิ่มเติม) ฉบับที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

นายประทุน เตี้ยะคำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง

คำนำ

การจัดทำแผนการดำเนินงาน กำหนดขึ้นเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น แผนปฏิบัติการเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ทั้งหมดที่จะดำเนินการในปีงบประมาณนั้น ทำให้แนวทางในการดำเนินงานในแต่ละปีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานงานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานอื่นและการจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนปฏิบัติการส่งผลให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้น

แผนการดำเนินงานมีลักษณะเป็นแผนดำเนินการ (Action Plan) สำหรับใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงาน เนื่องจากได้แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม และระยะเวลาการดำเนินงานไว้อย่างชัดเจน รวมทั้งแสดงถึงการดำเนินงานจริงให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือในการดำเนินการติดตามประเมินผล ซึ่งต้องจัดทำเป็นประจำทุกปี โดยต้องสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดราชบุรี และยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี และตามแผนงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง จึงได้จัดทำแผนการดำเนินงานขึ้น เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการดำเนินงานของส่วนต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณและโครงการที่ได้กำหนดไว้ รวมทั้งการใช้ทรัพยากรทางการบริหารให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพได้ประโยชน์สูงสุด และสามารถสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืนต่อไป



(นายประทุน เตียะคำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง

แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	แผนงาน	โครงการที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ (บาท)	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยงานรับผิดชอบ
๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการสาธารณสุขปลอดภัยน้ำ	๑.๑ ปรับปรุงและพัฒนาด้านการคมนาคม	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	๑	๐.๙๗	๔๑๐,๐๐๐	๐.๑๗	กองช่าง
รวม	๑	๑	๑	๐.๙๗	๔๑๐,๐๐๐	๐.๑๗	

***หมายเหตุ ๑. โครงการทั้งหมด ๑๐๓ โครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

๒. งบประมาณทั้งหมด ๒๔๔,๙๙๒,๔๖๘ บาท ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

